

รหัสหลักสูตร	หลักสูตร	จำนวน วันอบรม	คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
PMNIDAT 01	หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์	3 วัน	แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ
PMNIDAT 02	หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด (พยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน)	4 เดือน	1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือประกาศนียบัตร ทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี 2.มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี 3.มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งได้ตามกฎหมาย 4.สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาและครบถ้วนตลอดระยะเวลาอบรม
	โครงการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ		
	โครงการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพ		
PMNIDAT 03	หลักสูตรเวชศาสตร์พยาบาลยาเสพติด (พยาบาลต่อยอด 10 วัน)	10 วัน	1.พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ 2.พยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต/ เวชปฏิบัติ และ/หรือ 3.พยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
PMNIDAT 04	หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด	2 วัน	แพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานยาเสพติด ที่รับผิดชอบ ห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วย
PMNIDAT 05	หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRIT)	3 วัน	บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับ ปฐมภูมิ
PMNIDAT 06	หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program	5 วัน	บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ควรมีพื้นฐาน Counseling
PMNIDAT 07	หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับ พยาบาลวิชาชีพ (พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดใหม่ อบรม 5 วัน)	5 วัน	ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับผิดชอบงานด้านยาเสพติดใน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ไม่เกิน 6 เดือน)
PMNIDAT 08	หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model	10 วัน	บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ในศูนย์ฟื้นฟูฯทั้งภาครัฐและเอกชน

PMNIDAT 09	หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical)	10 วัน	บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด และ FAST Model
PMNIDAT 10	หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดด้วยรูปแบบ BA, BI	2 วัน	บุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
PMNIDAT 11	หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level I	4 วัน	บุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
PMNIDAT 12	หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level II	9 วัน	ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด (Cognitive Behavioral Therapy) Level I , ขาดได้ไม่เกิน 20% , มี Case ในการทำ Supervision , ทำ Case 3 ครั้ง
PMNIDAT 13	หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)	3 วัน	บุคลากรสาธารณสุขผู้ทำหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
PMNIDAT 14	หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด	3 วัน	บุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
PMNIDAT 15	หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด	3 วัน	บุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
PMNIDAT 16	หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา	5 วัน	แพทย์ พยาบาล ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
PMNIDAT 17	หลักสูตรหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.	3 วัน	บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
PMNIDAT 18	หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	2 วัน	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
PMNIDAT 19	หลักสูตรพื้นฐานการดูแลบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	3 วัน	บุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
PMNIDAT 20	หลักสูตรการบริการเมทาโดนระยะยาว	3 วัน	บุคลากรที่ให้บริการเมทาโดนในการบำบัดรักษาเสพติดในสถานบริการ
PMNIDAT 21	หลักสูตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด	3 วัน	บุคลากรที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติดทุกหน่วยงาน

PMNIDAT 22	หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์และบุหรี่ปั้สำหรับแพทย์	3 วัน	แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ
PMNIDAT 23	หลักสูตรแนวทางการดูแลผู้ป่วยเสพติดยาบ้า ไอซ์	2 วัน	บุคลากรผู้ให้การช่วยเหลือผู้ชื้อยาและสารเสพติดทุกหน่วยงาน
PMNIDAT 24	หลักสูตรวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	3 วัน	บุคลากรผู้มืบทบาทในการบริหารจัดการค่าย และผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
PMNIDAT 25	หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	2 วัน	บุคลากรที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติดทุกหน่วยงาน
PMNIDAT 26	การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกสำหรับเด็กและวัยรุ่นนที่ติดยาเสพติด	3 วัน	นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยาที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดการความรู้ สบยช. โทรศัพท์: 02 – 5310080 – 7 ต่อ 479 และ 417, โทรศัพท์มือถือ 065 054 5991, E-mail : pmnidat479@gmail.com ทั้งนี้หากท่านสนใจให้ สบยช. จัดการฝึกอบรม สบยช. จะสนับสนุนวิทยากรในทุกหลักสูตร โดยท่านสามารถแจ้งงบประมาณจากเขตสุขภาพได้